

## CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỆN XUỐNG = THIÊN CHÚA BA NGÔI

- ⇒ Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: **“Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”**. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”. (Xh 34:4b-6,8-9)
- ⇒ *Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em.* Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. Nguyên xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen. (2Cr 13:11-13)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmo rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì **Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa**”. (Ga 3:16-18)



+> “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”

+> “*Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em*”

+> “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt”

\*\*\*

== “Mầu Nhiệm” *Thiên Chúa Ba Ngôi* là ‘mầu nhiệm’ căn bản của Thiên Chúa giáo nói chung, của đạo công giáo nói riêng. Nói đến hai chữ “mầu nhiệm” ai cũng liên nghĩ ngay đến những điều *cao siêu* hoặc “thần học, không tưởng hay tưởng tượng” (utopia, utopique) -nếu không muốn nói huých toẹt theo ngôn ngữ của bọn vô thần- Người ta thường ví von “mầu nhiệm” với câu hỏi: “*con gà có trước hay quả trứng có trước?*” – thật là hỏi... cho vui, chứ đâu có ai có câu giải đáp thích đáng!



== Tương truyền rằng có một vị “tiên sĩ giáo hội công giáo”, thánh Augustinô, suy gẫm, cố sức tìm hiểu cho thông “mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”, đi qua đi lại trên một bãi biển...

Sau một khoảng thời gian khá lâu, Augustinô để ý thấy một em bé vui đùa, đào một lỗ trên cát, chạy ra chạy vào tay cầm một mảnh sò, mức nước biển đổ vào lỗ vừa đào xong... Thánh nhân ngạc nhiên, tiến đến gần em bé và thắc mắc:

- này em bé! Em làm gì thế?
- Dạ cháu mức HẾT nước biển đổ vào cái lỗ cát này,
- Em có **hiểu biết** việc em làm không? Làm sao mà mức HẾT nước biển đổ vào một lỗ nhỏ như vậy?
- Dạ thưa cháu nghĩ rằng *việc mức hết nước biển đổ vào lỗ nhỏ này còn ĐỂ HƠN là suy tính và tìm cách hiểu biết điều mà ông đang suy nghĩ...*

Thánh nhân sững sờ, “giác ngộ” ra rằng thì là mà... “Thiên Chúa là một mâu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được”



Thiết nghĩ “mâu nhiệm về Thiên Chúa” không phải là lãnh vực của lý trí con người, vốn là tạo vật – giới hạn trong không gian và thời gian – mà là ĐỨC TIN vào Đấng Tạo Hóa ra mỗi một con người cùng tất cả mọi loài sinh động vật trên trời dưới và khắp cùng vũ trụ...

Với tâm tình và tinh thần của nhà Dòng: TINH THẦN ĐỨC TIN, Dòng Nam&Nữ LASAN khởi đầu bài tuyên khấn dòng bằng đoạn sau đây: “*Lạy Chúa BA NGÔI rất thánh, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Con hết lòng cung kính sấp mình trước tôn nhan vô cùng uy linh và đáng kính...*”

\*\*\*

Hằng năm ngày lễ THIÊN CHÚA BA NGÔI, cũng như khi có dịp Anh Chị Em LASAN thường lập lại lời khấn dòng (khấn tạm cũng như khấn trọn đời) cá nhân hay cộng đoàn. Xin mời Anh Chị Em&Thân Hữu gia đình họ LA hiệp ý cùng các Soeurs&Frères dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời tán tụng hồng ân như hương trầm nghi ngút tỏa bay lên tầng trời cao “uy linh và đáng kính”.